



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับประจำวันที 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หยุดทำร้ายโลก-หยุดทำร้ายผิวกับคนดัง

เครื่องสำอาง ลังโคม จัดงาน "หยุดทำร้ายโลก หยุดทำร้ายผิว" ที่ลานโถงเป็ยโน ห้างเซ็นทรัล ชิดลม รวบรวมบทสัมภาษณ์กับการรณรงค์ถึงการรับมือและบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนจากคนดัง หลายวงการ มาจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ อัน-ภูวนาท คุณผลิน, ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ อาจารย์กิตติ กรณ์ นพอดมพันธ์ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์น้องใหม่ Primodiale Cell Defense (พรีโมเดล เซลล์ดี เฟ้นซ์) นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากลังโคมเพื่อให้ผู้หญิงรับมือกับผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมลภาวะที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน

ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้นำด้านการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน บอกว่า ภาวะโลกร้อนคือ ผลพวง จากสิ่งที่คนรุ่นก่อนทำไว้มากคนรุ่นเราก็กังไม่รู้จักประหยัดทรัพยากร ทุกคนใช้ทุกสิ่งอย่างสิ้นเปลือง และตามใจตัวเอง เช่นจะปลูกบ้านก็ตัดต้นไม้ (ซึ่งต้นไม้ คือตัวรักษาความชุ่มชื้นในอากาศกว่า 70%!) และมนุษย์จะมีความงามและสุขภาพที่ดีได้อย่างไร หากอากาศไม่ดี และเราทุกคนไม่ช่วยกันหยุดภาวะ โลกร้อน

ดีเจอัน-ภูวนาท คุณผลิน แห่งคลื่น Green Wave , Executive Director เรือสำราญเจ้าพระยา Cruise บอกว่า มนุษย์คือปัจจัยหลักที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้น มาจนถึงตอนนี้เราจะมาช่วยกันทำให้ ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ว่า เพราะมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละที่จะทำให้โลกเย็นลง **อ.กิตติกรณ์ นพ อุดมพันธ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้นำด้านการใช้ถุง ผ้าแทนถุงพลาสติก บอกว่า โลกร้อนทำให้กายร้อน ใจร้อน อะไรๆ ก็ดูร้อนรนไปหมด แล้ว คนเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขชีวิตที่ดีได้อย่างไร หากเราไม่ช่วยกัน วันนี้นั้นหน้า โลกคงร้อน ขึ้นจนเกิดสงครามแห่งคนสงครามแห่งใจ ไร้ซึ่งความงามใดๆในโลก ฉมาค กัวลู ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ลอริอัล(ประเทศไทย) จำกัด บอกว่า วิธีที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดคือพยายามลดกิจกรรมต่างๆใน ชีวิตประจำวันที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณคาร์บอนในบรรยากาศ โดยหันมาใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ ไม่สร้าง มลภาวะ ใช้รถที่ไม่ปล่อยควันเสีย**

อภิญญา เศวตาสัย ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ลังโคม บอกว่า ใช้พลังงานอย่างพอเพียง ลดความ ฟุ่มเฟือย เช่น Car pool เวลาไปไหนก็ share รถคันเดียวกัน ลดการใช้ถุงพลาสติก คีนออกซิเจนให้ โลก เช่นการปลูกต้นไม้ ชรัตน์ ไชยโรจน์รัตน บอกว่า ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้ ถ้าชั้นลงประมาณ4-5ชั้นก็ จะใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์เพราะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเดินและยังช่วยลดการใช้พลังงานด้วย และที่ สำคัญทางบ้านทำการถุงพลาสติกตอนนี้ก็ทำถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ถุงพลาสติกเหล่านี้ก็จะ ย่อยสลายเองภายใน 1 ปี

อัจฉรา อัครวงษ์วิวัฒน์ บอกว่า ใช้พลังงานให้น้อยลง ใช้น้ำมันให้น้อยลง โดยใช้รถไฟฟ้าแทน

ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน ลดการใช้แอร์ และพยายามไม่อาบน้ำร้อนเพราะเครื่องทำน้ำร้อนก็ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก และลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการใช้ถุงผ้าหรือกระเป๋าแทน

นอกจากนี้ ในงานยังมีเวิร์คชอปทำกระเป๋าผ้ารีไซเคิล anti-plastic กับอาจารย์กิตติกรณ์ นพอุดม พันธุ์ ตามด้วยไฮไลท์พิเศษเพื่อทุกคนที่รักสิ่งแวดล้อม กับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแกรมมี่ อีฟ-ปอง ศักดิ์ รัตนพงษ์